

## ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๙ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

### หลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายกมล เสนานุช โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย สพม.เลย หนองบัวลำภู (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา)

๒) นางมนตรา พิภมมงคล โรงเรียนราชานุบาล สพบ.น่าน เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑ ๒. รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑)

### หลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นางสาวโสวรรณี แหล่งหล้า โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี สพม.เขต ๒๙ (ผลงานดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคดี” ปี ๒๕๕๖ ๓. รางวัลครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิคการเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง)

### หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร โรงเรียนดอนคาวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.สุพรรณบุรี (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) ๒. รูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมการให้คำปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๒/๒๕๖๑ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) นายสนิทธ นิลบุตร สพป.ชุมพร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒)

๒) นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ สพม.พระนครศรีอยุธยา (ผลงานทางวิชาการ คือ การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา)

๓) นางรัตติกร ทองเนตร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการขับเคลื่อนโครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก)

๔) นายสุตสาคร เรืองวิเศษ สพป.สระบุรี เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒)

๕) นายปริญญา จุฑาสงษ์ สพม.จันทบุรี ๓ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ๓)

---